



ประกาศจังหวัดกระบี่

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตามประกาศจังหวัดกระบี่ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล จำนวน ๑ อัตรา กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต์ <http://pvlo-kbi.dld.go.th> นั้น

จังหวัดกระบี่ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะโดยวิธีการสอบ ดังต่อไปนี้

ก. รายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ - นามสกุล

๐๐๑	นางสาวนิภา สันสารา
๐๐๒	นางอมรรัตน์ สมดวง
๐๐๓	นายอนุเบศ เจริญรูป
๐๐๔	ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลวรรณ เฟื่องพอม
๐๐๕	นางสาวณัฐพร ช้อยี่แซ่
๐๐๖	นายอภิชัย ไทรบุรี
๐๐๗	นางสาวชนากานต์ จันทรา
๐๐๘	นางสาวศรัญญา สัพโส
๐๐๙	นายสุรชาติ เจียมพงศ์ไพศาล
๐๑๐	นางสาวกาญจนา เอียดแก้ว
๐๑๑	นายณัฐพล ขาวล้วน
๐๑๒	นายภรณ์ยุ อุไรกิจ
๐๑๓	นางสาวกุลสตรี อ่าวล็กเหนือ
๐๑๔	นายปรเมษฐ์ เนียมเกต
๐๑๕	นางสาวสายชล ดินแดง
๐๑๖	นายจักรกฤษ ผดุงทรัพย์
๐๑๗	นายสุทิน คงปาน
๐๑๘	นายศุภวิชญ์ ระวังภัย

ส.ล.

อนึ่ง การตรวจคุณสมบัติและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรนี้ จังหวัดกระบี่ ได้ตรวจสอบและประกาศตามข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรได้รับรองตนเอง ในใบสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสรรหา และเลือกสรร ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรร จะถือว่าผู้สมัครเข้ารับการ สรรหาและเลือกสรรรายนั้น เป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร

ข) กำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ

การประเมินสมรรถนะ	เลขประจำตัวสอบ	วัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ
ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล ๑. ความรู้ ๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป ๑.๒ ความรู้ด้านการผลิตและขยายพันธุ์สัตว์หรือ พันธุ์พืชอาหารสัตว์ หรือด้านการพัฒนาฟาร์มเลี้ยง สัตว์และพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ๒. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ ๒.๑ มีทักษะในการวางแผนงานวิจัย และสถิติ เบื้องต้น ๒.๒ มีทักษะในด้านการผลิตสัตว์ หรือพืชอาหาร สัตว์ หรือด้านการผสมเทียม หรือการพัฒนาฟาร์ม เลี้ยงสัตว์และพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ๒.๓ มีความสามารถในการถ่ายทอดเทคโนโลยี ๒.๔ มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์	๐๐๑-๐๑๘	วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดกระบี่

หมายเหตุ : ทั้งนี้ จังหวัดกระบี่ จะประกาศผังห้องสอบและที่นั่งสอบ

ในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต์ <http://pvlo-kbi.dld.go.th>



ค) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อสอบข้อเขียนและทักษะ

จังหวัดกระบี่ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและทักษะ มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต์ <http://pvlo-kbi.dld.go.th>

ง) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม คือ **สุภาพสตรี** สวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น **สุภาพบุรุษ** สวมเสื้อเชิ้ต กางเกงขายาว โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง รองเท้าหุ้มส้นและประพุดติดนเป็นสุภาพชน ห้ามสวมเสื้อแขนกุด กางเกงยีนส์ และกระโปรงยีนส์ โดยเด็ดขาด

๒. ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ ที่มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ชัดเจน ไปในวันประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะก็ได้

๓. ผู้เข้ารับการประเมินไปถึงห้องสอบหลังเวลาที่กำหนดเริ่มสอบในตารางการประเมินไปแล้ว ๓๐ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

๔. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถส่งคำตอบต่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมสอบ เมื่อเวลาทำคำตอบผ่านไปแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง ทั้งนี้ ผู้รับการประเมินจะออกจากห้องสอบได้ ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาต จากคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบก่อนเท่านั้น

๕. อนุญาตให้ผู้เข้ารับการประเมินนำปากกาน้ำเงิน ปากกาลบคำผิด กระเป๋าสตางค์ใบเล็ก เข้าห้องสอบได้เท่านั้น

๖. นอกจากอุปกรณ์การสอบตามที่แจ้งไว้ใน ข้อ ๕ แล้ว ห้ามผู้เข้าสอบนำเครื่องมือ และอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด และหนังสือหรือเอกสารใดๆ หรือเครื่องมือ อุปกรณ์อื่นใด เข้าไปในห้องสอบโดยเด็ดขาด

๗. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการประเมินนี้ หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามทุจริต อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเมิน และคณะกรรมการดำเนินการประเมินจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนประเมินในครั้งนี้

เนื่องจากในช่วงระยะเวลาดังกล่าวอยู่ระหว่างการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดกระบี่ จึงมีนโยบายให้ผู้เข้าสอบต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าห้องสอบ สวมหน้ากากอนามัยให้เรียบร้อยก่อนเข้าห้องสอบและขณะทำข้อสอบ พร้อมทั้งเว้นระยะห่างในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ โดยจังหวัดกระบี่ ได้มีการจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้ให้ด้วยแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่